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สวสัดีครับ พ่อแม่พีน้่องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
สปัดาห์ท่ีผา่นมา นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยา่งหาท่ีสุดมิไดน้ะครับ ท่ีสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัท าวีดิทศัน์ชุด “สืบสาน รักษา ต่อยอด  สร้างสุขปวง
ประชา” ข้ึน เพ่ือรวบรวมแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเดจ็
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินี นาถ ในรัชกาลท่ี 9 ในการถวายพระเกียรติและเผยแพร่สร้างความเขา้ใจในแนว
พระราชด าริ ให้นอ้มน าสู่การปฏิบติั อีกทั้งเพ่ือให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการสานต่อ
และต่อยอดพระราชปณิธานของทั้งสองพระองคอี์กดว้ย 
 
วีดิทศัน์ชุดดงักล่าวมี 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 น ้าคือชีวิตแผน่ดิน ตอนท่ี 2 พิทกัษป่์า พฒันาสินสายน ้า ตอนท่ี 3 
พืชพรรณ ปลูกชีวิตมัน่คง และตอนท่ี 4 เศรษฐกิจพอเพียงน าทางชีวิต ซ่ึงผมไดเ้ปิดให้คณะรัฐมนตรีไดรั้บชมเพ่ือ
รับใส่เกลา้ใส่กระหม่อมแลว้นะครับ และมอบหมายให้กรมประชาสมัพนัธ์น าไปเผยแพร่และส่งต่อไปยงั
สถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ แลว้ พ่ีนอ้งประชาชนสามารถติดตามรับชม และร่วมกนันอ้มร าลึกถึงส่ิงท่ีทั้งสอง
พระองค ์ไดท้รงวางรากฐานไว ้เพ่ือให้ปวงชนชาวไทยทุกคนมีความเป็นอยูท่ี่ดี มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
สงัคมเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ไดย้าวนานและย ัง่ยืน  ขอให้พวกเราทกุคนรวมทั้งประชาชนดว้ย รับพระราชด าริใส่
เกลา้ใส่กระหม่อมและช่วยกนัสานต่อสืบไป 
 
ส าหรับในวนัท่ี 18 สิงหาคม ปี 2561 ท่ีก าลงัจะมาถึงน้ี จะเป็นวาระครบรอบ 150 ปี ท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 ไดเ้สดจ็พระราชด าเนินมาพิสูจน์การเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวง ซ่ึงก็เป็นจริง  ตามท่ีไดท้รง
ค านวณไวด้ว้ยพระองคเ์อง ลว่งหนา้ 2 ปี ณ บา้นหวา้กอ ต าบลคลองวาฬ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยพระองคไ์ด้
ทรงเชิญคณะส ารวจ ทั้งจากฝร่ังเศส องักฤษ และสิงคโปร์ เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ดว้ย และดว้ยพระปรีชาญาณท่ีได้



ทรงท านายการเกิดสุริยปุราคาอยา่งแม่นย  า ประชาคมดาราศาสตร์ในระดบัสากล ไดย้กยอ่งพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั ดว้ยการกล่าวถึงสุริยปุราคาเตม็ดวงในคร้ังนั้นว่าเป็น “King of Siam's Eclipse”ดว้ย 
 
ส าหรับพวกเรานั้น พสกนิกรชาวไทย เพ่ือเป็นการประกาศพระเกียรติคุณ และพระปรีชาญาณของพระองคท์่าน
ให้โลกรับรู้ จึงไดมี้การพฒันา “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” ให้เป็น
สถานท่ีส าคญัในการท่องเท่ียว และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดบัชาติอยา่งสม
พระเกียรติ ซ่ึงจะเป็นแหล่งพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของประเทศ ของภมิูภาค และ
ของโลก ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบูรณาการดา้นพิพิธภณัฑแ์ละแหล่งเรียนรู้ไดจ้ดัให้
มี  “เส้นทางการท่องเท่ียว พิพิธภณัฑแ์ละแหล่งเรียนรู้จากกรุงเทพมหานคร ถึงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” โดยได้
รวบรวมพิพิธภณัฑแ์ละแหล่งเรียนรู้ส าคญั จ านวน 30 แห่ง ในพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั อนัไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสงคราม จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทั้งน้ีก็เพ่ือจะกระตุน้นะครับ และส่งเสริมให้
พ่ีนอ้งประชาชนไดมี้โอกาสเขา้ถึงแหลง่เรียนรู้และพิพิธภณัฑ ์ท่ีกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ี  สามาถน าความรู้ไปพฒันา
ตนเอง และพฒันาอาชีพอยา่งย ัง่ยืนต่อไป ผมขอประชาสมัพนัธ์ให้พ่ีนอ้งประชาชนไดม้าใชป้ระโยชน์จาก
เส้นทางแห่งความรู้น้ี  รวมถึงเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หวา้กอฯ  และร่วมใจกนันอ้มร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลท่ี 4 ท่ีทรงเป็น “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์” ของไทย ท่ีไดท้รงพฒันางานดา้น
วิทยาศาสตร์ไวอี้กหลายแขนงให้กบัพวกเราชาวไทยอีกดว้ย 
 
ดว้ยรากฐานและแนวทางการพฒันาทางวิทยาศาสตร์ท่ีมัน่คงน้ีเอง งานดา้นการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และ
นวตักรรมของไทย ก็ไดเ้ดินหนา้มาอยา่งต่อเน่ืองในหลายๆ ดา้น  ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งในการสนบัสนุนการ
กา้วเขา้สู่ “ยคุดิจิทลั” ของประเทศ   และให้พ่ีนอ้งประชาชนไดท้ยอยปรับตวันะครับกบัการเปล่ียนแปลง
น้ี เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดส้ะดวกสบายมากยิ่งข้ึนนะครับ ผม
อยากเรียนให้พ่ีนอ้งประชาชนไดท้ราบถึงงานส าคญัดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นช่วงน้ี 
 
งานแรก ไดแ้ก่ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี 2560”เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 ซ่ึงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวตักรรมไทย” โดยเป็นกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีียิ่งใหญ่ท่ีสุดของปี และของประเทศ โดยมีการจดัแสดงนิทรรศการ และกิจกรรม
จากความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศกว่า 30 แห่ง เพ่ือจะแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีน าสมยั สามารถสร้าง



ความต่ืนเตน้ สร้างแรงบนัดาลใจ และความตระหนกัรู้ดา้นวิทยาศาสตร์แก่สงัคมไทย  โดยเป็นโอกาสท่ี
ประชาชนและเยาวชนทัว่ไป จะไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลความรู้ ไดรั้บประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกบักิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบท่ีสนุกสนานและทนัสมยั เปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วม โดยเนน้หวัขอ้ท่ีส าคญัต่อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ New S-Curve  
   
นอกจากน้ี ยงัไดมี้การน าเสนอประเดน็การเปล่ียนแปลงของวิกฤตโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอ่ืนๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดทศันคติเชิงบวก กระตุน้การคิดและการตั้งค าถาม และ
น าไปสู่การเป็น “ผูรั้กการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป งานน้ีจดัข้ึนจนถึงวนัท่ี 27 สิงหาคมน้ี ท่ีศูนย์
แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็เมืองทองธานี พ่ีนอ้งประชาชนสามารถมาเยี่ยมชม และพาลูกหลานมาปลูกฝัง
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของนวตักรรมและประโยชน์ของการน ามาใชน้ะครับ 
เพ่ือให้เยาวชนไดเ้ติบโตเป็นก าลงัส าคญัของประเทศต่อไป 
 
อีกงานหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจไม่แพก้นัคือ งานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 2560 คร้ังท่ี 12 ภายใตแ้นวคิด “วิจยั
เพ่ือพฒันาประเทศสู่ความมัน่คง มัง่ค ัง่ และย ัง่ยืน” เพ่ือนอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ตลอดจนสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองค ์ ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจยัไทย โดยภายใน
งานจะมีการน าเสนอผลงานวิจยัท่ีน่าสนใจ เช่น เคร่ืองมือเฝ้าตรวจพ้ืนท่ีระยะไกล  ในการตรวจจบัการลกัลอบเขา้
เมืองโดยผิดกฎหมาตามแนวชายแดน การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากผา้ใยกลว้ย  ดว้ยการพิมพแ์บบ
กราฟฟิกและตกแต่ง นวตักรรมนาโนท่ีสามารถตา้นเช้ือแบคทีเรียได ้และการใชเ้ทคนิคคล่ืนอลัตราซาวด ์ส าหรับ
การรักษากอ้นมะเร็งเตา้นม ซ่ึงสามารถจะก าจดักอ้นมะเร็งโดยท่ีไม่ท าลายเน้ือเยื่อบริเวณขา้งเคียงของร่างกายอีก
ดว้ย 
 
ส าหรับงานมหกรรมงานวิจยัน้ี จะจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 23-27 สิงหาคม 2560 ท่ีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และ
บางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ท่ีเซ็นทรัลเวิลด ์ ผมขอเชิญชวนให้พ่ีนอ้งประชาชน ไดแ้วะเวียนไปชมผลงานท่ี
น่าช่ืนชมเหล่าน้ีนะครับ เพ่ือร่วมกบัผมในการเป็นก าลงัใจให้กบับรรดานกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์ทุกท่าน และ
สนบัสนุนให้มีการสร้างสรรคน์วตักรรมดี ๆ ออกมาอยา่งต่อเน่ือง 
  
พีน้่องประชาชนทุกท่านครับ  
อยา่งท่ีผมไดเ้คยเรียนมาแลว้ว่า นบัเป็นโชคดีอยา่งท่ีสุดของประเทศไทย และประชาชนชาวไทยท่ีมี



พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์ไดท้รงเลง็เห็นความส าคญัและสนบัสนุนงานดา้นวิทยาศาสตร์ในหลาย
แขนงมาทุกยคุทุกสมยั เห็นไดช้ดัเจนจากการแสดงผลงานวิจยัและนวตักรรม ท่ีไม่ไดมี้ข้ึนเพ่ือตอบโจทยด์า้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพียงดา้นเดียว ในช่วงเดียวกนัน้ี เราไดเ้ห็นงานท่ีจดัข้ึนเพ่ือแสดงผลงานและ
สนบัสนุนงานวิจยัและนวตักรรมในภาคเกษตร ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัต่อพ่ีนอ้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ดว้ย นัน่ก็คืองาน “เกษตรไทยกา้วหนา้ ภายใตร่้มพระบารมี” หรือ Thai Farmer Expo 2017  งานน้ีจดัข้ึนเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่า นวตักรรมภาคการเกษตรของไทยไดมี้การพฒันา ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีความพร้อมในการสนบัสนุนในการกา้วเขา้สู่ไทยแลนด ์4.0 โดยในงานจะมีการแสดงศกัยภาพ
ของ Smart Farmer เกษตรกรตน้แบบ Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Group กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งหมดกว่า 4,000 คน ท่ีจะเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของงาน ทั้งยงัไดเ้ชิญคณะทูตานุทตูประจ า
ประเทศไทยกว่า 30 ประเทศ เขา้ร่วมชมงาน เพ่ือให้แสดงให้เห็นถึงพลงัและศกัยภาพของการเกษตรไทยใน
ฐานะเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคญัของโลก  โดยไดรั้บความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ และการลงทุน  
 
นอกจากน้ี ภายในงานมีการจดัแสดงผลผลิตทางการเกษตร ท่ีมีคุณภาพ ท่ีหลากหลาย ในราคายติุธรรม มี
นิทรรศการ สานต่อพระราชปณิธานทางดา้นการเกษตร การให้บริการคลินิกทางการเกษตร พร้อมให้ค าปรึกษา
จากผูเ้ช่ียวชาญ การให้บริการความรู้การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาการ
ดูแลสุขภาพสตัวเ์ล้ียงในสงัคมเมืองแลว้ก็มีการฝึกอบรมดว้ยนะครับ มากกว่า 20 หลกัสูตร มีการสาธิตการแปร
รูปจากผลผลิตทางการเกษตร สู่การประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งไดจ้ดัให้มีโซน Business Matching  เพ่ือ
เจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกรกบัผูป้ระกอบการ เพ่ือจะสร้างเครือข่ายสินคา้การเกษตรให้กวา้งขวางดว้ย ผมได้
เดินทางไปเปิดงานเม่ือวนัท่ี 16 ท่ีผา่นมา และงานจะมีไปจนถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม น้ี ท่ีสวนลุมพินี มีสินคา้ท่ี
น่าสนใจมากมาย ลองไปเยี่ยมชมความกา้วหนา้ของภาคเกษตรไทย และช่วยกนัสนบัสนุนพ่ีนอ้งเกษตรกรกนัให้
มาก ๆ  ขอขอบคุณภาคเอกชน ท่ีมาร่วมมือสนบัสนุนให้เกิดงานน้ีข้ึนดว้ยนะครับ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่พลงั
ประชารัฐต่างๆ   
  
พีน้่องประชาชนครับ  
การเกษตรกรรมนั้น เป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อประเทศและประชาชนคนไทย โดยเฉพาะการปลูก
ขา้ว เน่ืองจากเป็นทั้งอาหารหลกัในการบริโภคของพ่ีนอ้งประชนในทุกภาคทุกพ้ืนท่ี อีกทั้งยงัเป็นสินคา้ออกท่ี
ส าคญัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศมาชา้นาน อยา่งไรก็ตาม พ่ีนอ้งเกษตรกรท่ีปลกูขา้ว ตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ 
ทั้งจากภยัธรรมชาติ ทั้งภยัแลง้ น ้าท่วม ราคาขา้วท่ีผนัผวนจากราคาในตลาดโลก ส่วนหน่ึงก็เป็นเพราะตอ้งเผชิญ
กบัการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ข้ึน และต่อเน่ืองจากประเทศผูส่้งออกขา้วต่าง ๆ ในโลกอีกดว้ยนะครับ มีหลายประเทศท่ี



ผลิตขา้วแลว้ส่งออกเช่นกนั แนวทางการแกปั้ญหาหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างรายไดท่ี้ย ัง่ยืน และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน
ให้กบัพ่ีนอ้งเกษตรกรผูเ้พาะปลกูขา้ว ก็คือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัการผลิตนัน่เอง 
 
ตวัอยา่งล่าสุดนะครับ ของการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัขา้ว ท่ีผมไดไ้ปพบปะพูดคยุและอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟัง 
ก็คือเร่ืองน ้ามนัร าขา้ว  เร่ิมตน้จากขา้วเปลือกท่ีมีมูลค่าประมาณ 8,000 บาทต่อตนั เม่ือเราไปแปรรูปเป็นขา้วสาร 
จะมีผลิตผลพลอยไดเ้ป็นร าขา้ว มูลค่า 10,000 บาทต่อตนั และเม่ือน าร าขา้ว มาแปรรูปเป็นน ้ามนัส าหรับบริโภค 
จะมีมูลค่าถึง 60,000 บาทต่อตนั แต่ถา้แปรรูปเป็นอาหารเสริมชนิดน ้ ามนัร าขา้วบรรจุแคปซูล จะมีมูลค่าสูงถึง 
20 ลา้นบาทต่อตนั ในปัจจุบนันั้น อุตสาหกรรมน ้ ามนัร าขา้วของไทย ใชร้ าขา้วประมาณ 800,000 ตนัต่อปี จะได้
น ้ามนัร าขา้วดิบ 140,000 ตนัต่อปี และท ารายไดเ้ขา้ประเทศปีละกว่า 2,000 ลา้นบาท ซ่ึงน ้ามนัร าขา้ว นอกจาก
จะใชป้ระกอบอาหารแลว้ เรายงัสามารถใชป้ระโยชน์ดา้นโภชนเภสชั แลว้ก็เป็นอาหารเสริมได ้แต่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากร าขา้วในปัจจุบนั อาจจะยงัท าไดน้อ้ย ซ่ึงในระยะต่อไป รัฐบาลจะมุ่งสนบัสนุนในเร่ืองการท าวิจยั
และพฒันาการสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงประชาสมัพนัธ์ให้ทราบถึงคุณประโยชน์ และส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑ์
อยา่งต่อเน่ืองนะครับ ถา้เราช่วยกนัอุดหนุน ราคาก็ค่อยลดลง ยิ่งผลิตมาก ราคาก็จะถกูลง ถา้ผลิตนอ้ย คนไม่เขา้ใจ 
ไม่นิยมใช ้ราคาก็ตอ้งสูงนะครับ ถึงแมจ้ะมีคุณภาพดีก็ตาม ผมขอความร่วมมือ ให้ช่วยกนัมาใชแ้ลว้กนั ไม่มี
อนัตรายอะไร  เพราะมีการรับรองคุณภาพผา่นเรียบร้อยแลว้  
 
ในวนัท่ี 24 – 25 สิงหาคมท่ีจะถึงน้ี มหาวิทยาลยันเรศวรและผูป้ระกอบการน ้ามนัร าขา้ว จะร่วมกนัจดัประชุม
วิชาการน ้ามนัร าขา้วนานาชาติ คร้ังท่ี 4 ในการประยกุตใ์ชน้ ้ ามนัร าขา้วทางเวชส าอาง โภชนเภสชั และอาหาร ท่ี
โรงแรมปทุมวนัปร๊ินเซส โดยจะมีนกัวิชาการและผูป้ระกอบการกว่า 200 คนจากทัว่โลกมาเขา้ร่วม เพ่ือจะหา
แนวทางผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นผูน้ าดา้นน ้ามนัร าขา้วอยา่งย ัง่ยืน และส่งผา่นประโยชน์ไปยงัเกษตรกรไดม้าก
ข้ึน 
 
ผมอยากให้พ่ีนอ้งประชาชนหนัมาบริโภคน ้ามนัร าขา้วในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ และเป็นการช่วยเหลือพ่ีนอ้งเกษตรกรผูป้ลกูขา้วอีกทางหน่ึงดว้ย ครับ เม่ือวนัก่อนน้ีผมก็ไดเ้ห็นการน า
ขา้วมาท าในลกัษณะท่ีเป็นเหมือนนมเมด็  ดูแลว้ผมก็ชิมก็อร่อยดีและเป็นประโยชน์ดว้ย ก็ลองอุดหนุนกนัท่ีเป็น
ผลผลิตจากขา้ว และอีกอนัท่ีอยากให้ท าเพ่ิมเติมก็คือการท านมขา้ว น ้ านมขา้ว เพ่ือให้คนไทยไดมี้โอกาสไดรั้บ
ประทานมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเดก็ๆ เม่ือถึงวยัท่ีสามารถรับประทานไดแ้ลว้นะครับ ส าหรับเดก็แรกเกิดก็
รับประทานนมแม่ไปก่อน  ไม่อยา่งนั้นเราก็ตอ้งน านมผงเขา้มาอีกมากมาย ลองดูว่าท าอยา่งไรให้มนัมีคุณภาพ
ดีกว่าท่ีเรารับประทานอยูทุ่กวนัน้ี  ในเร่ืองการดูแลเดก็เลก็หรือผูใ้หญ่ก็ตาม   
 



ส าหรับการพฒันาประเทศในภาพรวม วนัน้ีเรายงัมีงานท่ีตอ้งท าอีกมาก โดยเฉพาะการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม “เดิม” เพ่ือจะสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศให้เป็นสากล ให้พร้อมรองรับการคา้ การลงทนุ และ
การท่องเท่ียว ตอ้นรับนกัธุรกิจ  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เรามีโอกาสอีกมากนะครับ ตวัอยา่ง ส่ิงท่ีรัฐบาลน้ีก าลงั
ด าเนินการอยู ่อาทิ 
 
ตวัอย่างแรก “อย. 4.0” คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ซ่ึง
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศกัยภาพบริการสาธารณสุขของประเทศแลว้ ยงัเป็นการปูทางไปสู่ “ศูนยก์ลาง
การแพทย”์ (Medical Hub)โดยให้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ด าเนินการขจดัอุปสรรคในอดีต
อยา่งครบวงจร อาทิ การจา้งผูเ้ช่ียวชาญและผูต้รวจสอบเอกสารจากภายนอกเพ่ิมข้ึน เพ่ือจะช่วยประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ การลดขั้นตอนโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย การจา้งหน่วยงานภายนอกมาช่วยตรวจสถาน
ประกอบการ รวมทั้งการหาแหล่งเงินนอกเหนือจากเงินงบประมาณมาสนบัสนุนกิจกรรม ทั้งน้ี เพ่ือท าให้
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งช่วยให้กลไกการคุม้ครอง “ผูบ้ริโภค” ก็คือ พ่ีนอ้งประชาชนทุกคน มีความ
คล่องตวั และเขม้แขง็มากยิ่งข้ึน  
 
การปรับระบบใหม่น้ี เกิดผลดีต่อ ผูป้ระกอบการ”หลายประการ ไดแ้ก่  
(1) ช่วยลดระยะเวลา ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา - เตรียมเอกสาร - ตรวจสอบ - ติดตามเร่ือง - จนไดรั้บการ
พิจารณา “อนุญาต” รวดเร็วมากข้ึน โดยเฉล่ียร้อยละ 20 เช่น การขออนุญาตผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เดิมใชเ้วลา 
35 วนัท าการ เหลือ 28 วนัท าการ การข้ึนทะเบียนต ารับยาใหม่ - ชีววตัถุใหม่ เดิม 280 วนัท าการ เหลือ 220 วนั
ท าการ ค าขอข้ึนทะเบียนวตัถุอนัตราย กรณีสารใหม่ เดิม 120 วนัท าการ เหลือ 100 วนัท าการ เป็นตน้ 
(2) ส่งเสริมการวางแผนธุรกิจไดแ้ม่นย  าและรวดเร็วข้ึน โดยการพฒันาระบบ e-Submission ซ่ึงใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานต่างๆ นัน่หมายถึง การเพ่ิมความสะดวกในการสรรคส์ร้างธุรกิจ
และนวตักรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  โดยปีน้ี เปิดใชง้านระบบ e-Submission แลว้ 29 ระบบ และจะพฒันาเพ่ิมเติม 
จนครบสมบูรณ์ ทั้ง 70 ระบบ ภายในปี 2562 ช่วยกนัดูดว้ย 
(3) อ านวยความสะดวกในวิธีการช าระค่าใชจ่้าย ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์   (e-Payment) ตามนโยบาย Digital 
Economy ของรัฐบาล โดยเร่ิมใชใ้นเดือนสิงหาคมน้ี  
และ (4) สร้างความมัน่ใจ และยกระดบัการให้บริการ ให้มีความทนัสมยั ตอบสนองต่อ “ผูป้ระกอบการในยคุ 
4.0” มากยิ่งข้ึน ท่ีเนน้ความถูกตอ้ง รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการจดัตั้ง “สถาบนันวตักรรม” และ “ศูนยใ์ห้
ค าปรึกษา” ส าหรับผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ท่ีตอ้งการให้ “ผูบ้ริโภค



ปลอดภยั   ผูป้ระกอบการกา้วไกล และมีระบบคุม้ครองสุขภาพไทย ท่ีย ัง่ยืน” ในเร่ืองน้ีผมก็ฝากไปถึงสมอ. คือ
ส านกังานตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมดว้ยนะครับ 
 
ตวัอย่างที่สอง คือ การพฒันาไปสู่ “มหานครไร้สาย” โดยน าสายไฟฟ้า –สายส่ือสารลงใตดิ้น น าร่องโครงการ
ถนนพหลโยธิน จากแยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ใชเ้วลาด าเนินการ ช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายน
น้ี ซ่ึงตอ้งบูรณาการท างานกนัหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถมัภ ์ทั้งน้ี เพ่ือพฒันาระบบโทรคมนาคมในประเทศ ซ่ึงในอนาคตสายส่ือสารจะเพ่ิมจ านวนข้ึน
อยา่งรวดเร็ว แต่กลบัท าให้เกิดปัญหาการพาดสายส่ือสารท่ีรกรุงรัง อยา่งท่ีเห็นอยูท่กุวนัน้ีนะครับ  จดัระเบียบยาก 
บางทีวางพาดกบัสะพานลอย ทางขา้มอะไรต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายกบัพ่ีนอ้งประชาชนได ้รวมทั้งส่งผล
กระทบต่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนบดบงัทศันียภาพ ความงดงาม เสียหายต่อภาพลกัษณ์ของ
ประเทศ ผมอยากให้พ่ีนอ้งประชาชนเฝ้าสงัเกตความเปล่ียนแปลง ในอีก 2 เดือน แลว้จะเห็นว่า ส่ิงน้ีเราควรท่ีจะ
ด าเนินการมานานแลว้  ส าหรับเสาไฟฟ้าท่ีร้ือถอนแลว้ ประมาณ 800 เสา กฟน.ก็จะไดม้อบให้ กทม. เพ่ือ
น าไปใชใ้น “โครงการปลูกป่าในใจคน” ตามศาสตร์พระราชา ในการช่วยฟ้ืนฟูและป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง
ทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขนุเทียน ตามแผนงาน เป็นระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ต่อไป 
  
พีน้่องประชาชนที่รัก  
เป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีส าคญั คือ คนไทยมีรายไดต่้อหวั เฉล่ีย 450,000 บาท/คน/ปี, เศรษฐกิจขยายตวั
เฉล่ีย 5% ต่อปี โดยมีอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั ไม่ต ่ากว่าอนัดบั 10 ของโลก ภายในปี 2579 และเรา
ตอ้งเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าของประเทศ ให้ไดร้้อยละ 40 ซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี “3 ปีท่ีผา่นมา” รัฐบาลปัจจุบนัน้ี ไดแ้กปั้ญหาเดิมๆ ของพ่ีนอ้งประชาชน และของประเทศ 
รวมทั้งวางรากฐานการพฒันาไวใ้นหลายเร่ือง โดยยดึหลกั “ศาสตร์พระราชา” ท่ีว่า    “การช่วยเหลือสนบัสนุน
ประชาชน ในการประกอบอาชีพ และตั้งตวัให้มีความพอกินพอใชก่้อนอ่ืนเป็นพ้ืนฐานนั้น เป็นส่ิงส าคญัอยา่ง
ยิ่งยวดเพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงพาตนเอง ยอ่มสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ ระดบัท่ีสูงข้ึน
ต่อไปไดแ้น่นอน” แต่ทุกคนก็ตอ้งมีภูมิคุม้กนัท่ีดีดว้ยนะครับ  อยา่งท่ีผมกล่าวไวแ้ลว้ทั้งหมด  ความมีเหตุมีผล 
ความพอประมาณ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ภายใตห้ลกัการเศรษฐกิจพอเพียงความรู้กบัหลกัคุณธรรม 
 
ดงันั้น ผมจึงให้ความส าคญัในการแกปั้ญหาปากทอ้งเป็นเร่ืองแรกๆ จน “ตวัช้ีวดั” ในภาพรวมของประเทศดีข้ึน



ตามล าดบั เม่ือเทียบกนัระหว่างปี 2557 กบัไตรมาสแรกของปี 2560 น้ี เช่น ผลผลิตภาคเกษตรท่ี “ติดลบ” 5.3% 
กลบัมาเป็น “บวก” 20.1%,  การลงทุนท่ี “ติดลบ” 2.2% กลบัมาเป็น “บวก” 1.7% และการส่งออกท่ีย  า่แย ่
แทบไม่เติบโต กลบัฟ้ืนตวัเป็นบวกท่ี 2.7% ท าให้โดยรวมแลว้ GDP ของประเทศในไตรมาส 1 ของปีน้ี 
เป็น “บวก” 3.3% ครับ ซ่ึงทางสภาพฒัน์จะช้ีแจงรายละเอียดต่อไป อยา่งไรก็ตาม น่ีเป็นภาพรวมของ “ทั้ง
ประเทศ” เท่านั้น ท่ีเราตอ้งประคบัประคองสถานการณ์ไวใ้ห้ไดก่้อน แลว้วนัน้ีถึงเวลาท่ีผมและคณะรัฐมนตรี จะ
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ “X-ray” ปัญหาของพ่ีนอ้งประชาชนท่ียอ่มแตกต่างกนัออกไป ตามภาค ตามจงัหวดั ตามแต่ละ
ทอ้งถ่ินจะไดส้ร้างการเช่ือมโยงให้ได ้ลดความเหล่ือมล ้า เพราะเม่ือโครงสร้างหลกัของบา้น  ของประเทศ มีความ
มัน่คงดีแลว้ ส่วนประกอบท่ีเหลือ ทั้งข่ือ  คาน - ผนงับา้น ก็จะยึดเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งแขง็แรงตามไปดว้ยครับ 
เช่นเดียวกบัประชาธิปไตยของเรานะครับ ตอ้งสร้างโครงสร้างให้เขม้แขง็ แขง็แรง แลว้เราจะเป็นประชาธิปไตยท่ี
มัน่คงแขง็แรง 
 
โดยกิจกรรมหลกั 3 ประการ ส าหรับการจดัประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ไดแ้ก่  
(1) การลงพ้ืนท่ีของรัฐมนตรี “ทุกกระทรวง” ทัว่ทั้งภูมิภาค เพ่ือรับทราบปัญหา “ใหม่” ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ
พ้ืนท่ี และติดตามความคืบหน้าการแกปั้ญหา “เดิม” ตามมาตรการต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้   
(2) การพบปะพ่ีนอ้งประชาชน ในลกัษณะเวทีสาธารณะ เพ่ือสร้างการรับรู้ “ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาภาค 
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ” ในภูมิภาค จะไดเ้ขา้ใจตรงกนั เห็นทิศทาง และอนาคตร่วมกนั ซ่ึงจะน ามาสู่ความ
ร่วมมือ อนัจะน ามาสู่การพฒันาชีวิตท่ีย ัง่ยืนให้ได ้ในอนาคต  
และ (3) การประชุมคณะรัฐมนตรี ท่ีจะน าประเดน็ปัญหาต่างๆ ท่ีไดจ้าก การลงพ้ืนท่ีและเวทีสาธารณะดงักล่าว
มาหารือกนัในท่ีประชุม เพ่ือจะอนุมติัสัง่การดว้ยแผนการ โครงการ และงบประมาณ จะไดมี้ความรวดเร็วในการ
บริหารราชการแผน่ดิน ท่ีไม่ใช่มองปัญหาจากกรุงเทพฯ วนัน้ีผมก็รับฟังจากทุกท่ีอยูแ่ลว้ แต่ลงไปให้เห็นดว้ยตา
อีกนะครับ เพ่ือจะไดเ้ห็นชดัเจนให้ดีข้ึน พบปะกบัประชาชน พูดคุยกบับรรดาพ่อแม่พ่ีนอ้งทั้งหลายนะครับ 
อยา่งไรก็ตามท่ีเราท ามาแลว้ 3 ปีน่าจะไดรั้บทราบดว้ย และแผนงานอีก 2 ปี 60 – 62 นะครับ ท่ีเราจะเร่งเติมลง
ไปให้อีกนะครับ เพราะว่าโครงสร้างแรกๆก็ไดท้  าไปบา้งแลว้ใน 3 ปีแรกนะครับ อีก 2 ปีน่ีก็จะใชง้บประมาณท่ี
เราจดัท ามาแลว้ท าให้มนัต่อเน่ืองเช่ือมโยง ลดความเหล่ือมล ้าทางกายภาพให้ไดน้ะครับ แลว้ก็ท ายงัไงจะมีรายได้
สูงข้ึน ก็ตอ้งไปดูคนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ในระบบ ก็ยงัมีคนจนจ านวนมาก คิดว่ามากกว่า 14.9 ลา้นคน   ตวัเลขท่ีท า
มานะครับ มากกว่านั้น เพราะเป็นเพียงผูมี้รายไดไ้ม่เกิน 1 แสนบาท คิดว่ามนัอยูไ่ม่ไดห้รอกครับ 1 แสนบาท 
ยงัไงก็ตอ้ง 3 แสนข้ึนนะครับ คิดอยา่งนั้นนะครับ แต่จะท ายงัไง มนัก็ตอ้งมาเขา้ในระบบ ในโครงการ แต่ถา้ยงั
ไม่เขา้จะท าอยา่งไร รัฐบาลก็ตอ้งไปหาวิธีการ แต่ขอ้ส าคญัประชาชนก็ตอ้งยอมรับหลกัการดว้ยนะครับ 
ไม่อยา่งนั้นไปไม่ได ้รัฐบาลคิด รัฐบาลท าโครงการ แต่ประชาชนไม่เห็นดว้ยมนัก็ไปไม่ไดท้ั้งหมด มนัก็เกิดอะไร



ข้ึนมาใหม่ไม่ได ้การสร้างงาน สร้างอาชีพ มนัก็เกิดข้ึนไม่ได ้ ขอร้องก็แลว้กนั ก็พยายามเขา้ใจกนัหน่อย ทั้งน้ี 
เป็นไปตามหลกัการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ดว้ย  “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เขา้ใจถึงปัญหา เขา้ใจถึงพ้ืนท่ี 
เขา้ใจถึงประชาชน และเขา้ใจถึงวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทั้งหมดและจะน าไปสู่การพฒันา 
 
ส าหรับแนวทางการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีของภาคและเมืองนั้น ตอ้งมุ่งสร้างความเขม้แขง็ของฐานการผลิต และบริการ
ของประชาชนในภูมิภาค โดยกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอยา่งทัว่ถึงมากข้ึน  ควบคู่
ไปกบัการพฒันาเมืองให้น่าอยู ่และพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอยา่งมีทิศทาง และมีความชดัเจนมากข้ึน ทั้งน้ีเราตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลสภาพทัว่ไปของภาค ประมวลสถานการณ์การพฒันาภาคในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และประเมินบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาภาคอีก
ดว้ย รวมทั้งการเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้นในรูปแบบต่างๆ เช่น เส้นทางคมนาคมทางถนน - ทางราง การคา้
ชายแดน การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม และการท่องเท่ียว ในลกัษณะ “ไทยแลนด ์+1 +2 +3...” เป็นตน้ ซ่ึง
ในช่วงวนัเสาร์ท่ี 19 ถึงวนัองัคารท่ี 22 สิงหาคมน้ี ผมอยากให้พ่ีนอ้งประชาชนทุกคน โดยเฉพาะ “ชาว
อีสาน” ติดตามข่าวสารการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะรัฐมนตรี ตามท่ีผมไดก้ล่าวไปโดยรายละเอียด “ทิศทางการ
พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” และบทสรุปต่างๆ ผมจะน ามาเล่าให้ฟังอีกคร้ังในวนัศุกร์หนา้  
 
ส่วนภูมิภาคอ่ืนๆ ก็อยากให้ต่ืนตวั เตรียมการและรอพบปะ “จบัเข่าคุยกนั” กบัคณะรัฐมนตรี ในโอกาสต่อๆ ไป
ดว้ย  นะครับ ก็ขอให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีไม่ตอ้งวิตกกงัวล ไม่ตอ้งเตรียมการ ใหญ่โต หรูหรา ผมตอ้งการเพียงแค่
พบปะกบัประชาชน พบกบัขา้ราชการรับทราบปัญหา ไม่ตอ้งตอ้นรับใหญ่โต เสียเงินเสียทองมากมายแลว้ ท าให้
คนเดือดร้อน เราตอ้งปรับรูปแบบใหม่ 
  
สุดท้ายนี ้
ผมขอเชิญชวนพ่ีนอ้งประชาชนชาวไทย ร่วมกนัส่งแรงกาย - แรงใจ เชียร์ “กองทพันกักีฬาไทย” ในการแข่งขนั
กีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 29 ปี 2017 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วนัท่ี 20 - 30 สิงหาคม ศก
น้ี แมว้่า “ชยัชนะ” จะเป็นเป้าหมายในการแข่งขนัของนกักีฬาและกองเชียร์ และเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึง
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยข์องแต่ละประเทศ  แต่ความจริงแลว้ “หวัใจ” ในการเล่นกีฬา คือ น ้าใจนกักีฬา รู้
แพ ้- รู้ชนะ - รู้อภยั และความเป็นเพ่ือน ท่ีมีค่ายิ่งกวา่ นอกจากน้ี ส่ิงท่ีผมเห็นว่าส าคญัเช่นกนั คือ การเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพกายและใจท่ีดี จึงอยากให้กีฬาซีเกมส์ และการชมการแข่งขนัใดๆ ก็ตาม จะช่วยเป็นแรงบนัดาลใจให้คน
ไทย - เยาวชนไทย รักสุขภาพ รักการเล่นกีฬา เพ่ือสุขภาพของตวัเองดว้ย 
 
ขอขอบคุณโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ช่อง 3, 5, 7, โมเดิร์นไนน์ทีวี, และช่อง 11 ท่ี



หมุนเวียนกนัถ่ายทอดสด ตลอดการแข่งขนั เพ่ือให้พ่ีนอ้งประชาชนไดติ้ดตาม ให้ก าลงัใจอยา่งต่อเน่ือง 
รายละเอียดตามหนา้จอนะครับ  ขอบคุณครับ  ขอให้ “ทุกคน” มีความสุข ในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์ ส าหรับพ่ี
นอ้งชาวโคราช พบกนัวนัจนัทร์นะครับ สวสัดีครับ 
…………….. 
กลุ่มประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ ส านกัโฆษก 


